

กรุงเทพธุรกิจ ● สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ นำเสนอ 5 นวัตกรรมออนไลน์ ตัวช่วยสำหรับกระบวนการทำงานที่บ้าน หรือ "เวิร์ค ฟอร์ม โฮม" ที่จะทำให้งานสิ้นไหลไม่มีสะดุดและไปต่อได้แบบไม่ต้องกังวลครอบคลุมตั้งแต่เช็คเวลาเข้าออกงาน การนัดประชุม รับส่งเอกสาร งานบัญชี จนถึงงานพาร์ทไทม์หารายได้เสริม

เริ่มต้นด้วย **OneDee** ระบบลงเวลาทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้ Beacon ไวไฟ บีทีเอส ในการยืนยันตำแหน่งพนักงานทดแทนเครื่องตอกบัตรแบบเดิม เมื่อข้อมูลพนักงานถูกบันทึกแล้ว ระบบ OneDee จะสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลด้านเอชอาร์ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น การประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทน การจัดการโควตาวันลา การจัดการช่วงเวลาการทำงาน การตรวจสอบความสามารถในการทำงาน เป็นต้น ระบบยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้กับเอสเอ็มอีอีกด้วย

"ไลฟ์ลูม" อยู่ที่ไหนก็ประชุมได้

ไลฟ์ลูม (LIVELOOM) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ที่เป็นพื้นที่สำหรับผู้ผลิตหรือเจ้าของคอนเทนต์วีดีโอเข้ามาเผยแพร่เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบ Pay-Per-View (รายได้ตามจำนวนครั้งที่คนกดดู) หรือการกุศล รับชมทันทีและรับชมย้อนหลัง สามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับออฟฟิศและองค์กรในการประชุมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ การจัดสัมมนาให้ความรู้และการแถลงข่าว ให้ความคมชัดของภาพและเสียงที่อยู่ในระดับ HD ผู้ใช้จึงมั่นใจได้เลยว่าการประชุมแต่ละครั้งจะไม่สะดุด และเสมือนอยู่ในบรรยากาศจริงแน่นอน

ถัดมาคือ "สกู๊ตตาร์" (Skootar) ระบบแมสเซนเจอร์ที่ได้รับความนิยมที่สุด นอกจากโดดเด่นในเรื่องความไวและปลอดภัยแล้วยังเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่คนไทยควรให้โอกาสและส่งเสริม สำหรับใครก็ตาม

5 ตัวช่วย 'เวิร์คฟอร์มโฮม' ส่งงานทันใจสู้โควิด-19



แพลตฟอร์มออนไลน์สนับสนุนแนวทาง Work From Home เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้

ที่กำลังนั่งทำงานอยู่ที่บ้านแล้วจำเป็นต้องส่งเอกสารให้ลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์เรียกแมสเซนเจอร์มารับของ ปัจจุบันมีแมสเซนเจอร์ กว่า 500 คนให้บริการอยู่ทั่วกรุงเทพฯ

ข้อดีของสกู๊ตตาร์ที่นำใช้คือ ระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับหรือไม่ สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกกับออฟฟิศได้ แมสเซนเจอร์มีการกลั่นกรองประวัติจากการให้คะแนนหลังการส่งของทุกครั้ง ส่วนค่าบริการก็เริ่มต้น 70 บาท คิดเพิ่มกิโลเมตรละ 10 บาท และยังสามารถส่งงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งงานหนึ่งครั้งสามารถส่งได้หลายที่อีกด้วย ส่วนงานบัญชีไม่สะดุดแม้หยุดออฟฟิศด้วย แพลตฟอร์ม flowaccount.com หรือแอปพลิเคชัน **FlowAccount** ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจและพนักงานบัญชีทำงานได้ตลอดทุกที่ตลอดเวลา สามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟนโดยระบบสามารถช่วยได้ทั้งการเปิดใบวางบิล เปิดใบเสนอราคา และทำบัญชีเบื้องต้น เช่น เปิดใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ดูยอดขายของแต่ละเดือน บริหารลูกค้า บริหารสินค้าที่ใช้บ่อย และสามารถส่งหรือแชร์เอกสาร

สามารถส่งงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งงานหนึ่งครั้งสามารถส่งได้หลายที่อีกด้วย ส่วนงานบัญชีไม่สะดุดแม้หยุดออฟฟิศด้วย แพลตฟอร์ม flowaccount.com หรือแอปพลิเคชัน **FlowAccount** ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจและพนักงานบัญชีทำงานได้ตลอดทุกที่ตลอดเวลา สามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟนโดยระบบสามารถช่วยได้ทั้งการเปิดใบวางบิล เปิดใบเสนอราคา และทำบัญชีเบื้องต้น เช่น เปิดใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ดูยอดขายของแต่ละเดือน บริหารลูกค้า บริหารสินค้าที่ใช้บ่อย และสามารถส่งหรือแชร์เอกสาร

ได้ผ่านรูปภาพ Email, PDF, Link และ LINE

ตัวช่วยสร้างรายได้เสริม

เว็บไซต์ **Daywork** ตัวช่วยในการหารายได้เสริม รวมทั้งบริการจัดหาคนทำงาน/พนักงาน พาร์ทไทม์ให้กับบริษัท ห้างร้าน รวมถึงอแกไนซ์ต่างๆ ที่ต้องการกำลังคนเข้าไปช่วยงาน โดยเน้นไปที่รูปแบบการทำงานพาร์ทไทม์

สำหรับผู้ที่ต้องการฝากหาพนักงานกับ Daywork เว็บไซต์จะให้บริการจัดหาคนแบบครบวงจรตั้งแต่จัดหาคน คัดกรองเบื้องต้น เทรนงาน ตรวจสอบการทำงาน ไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงินให้กับพนักงานแทนลูกค้า

นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยหางานพาร์ทไทม์ให้กับน้องนักเรียน นักศึกษาที่กำลังปิดภาคเรียน หรือจำเป็นต้องเรียนผ่านออนไลน์ ไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาช่องทางในการสร้างรายได้เสริมผ่านการทำงานพาร์ทไทม์ ซึ่งสามารถเลือกทำเฉพาะช่วงเวลาว่าง โดยที่ไม่กระทบต่อการเรียน หรืองานประจำ

แนวทาง Work From Home เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เชื่อว่าในอนาคตแห่งประเทศไทยจะปลอดภัยจากโรคติดเชื้อนี้ แต่นวัตกรรมเหล่านี้จะยิ่งทวีความสำคัญ เพราะเทรนด์การทำงานที่บ้านเป็นเรื่องที่มาแรง และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพให้ผลิตนวัตกรรมดีๆ ออกมาได้อย่างไม่รู้จัก